

Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Cập nhật: 22-12-2022 | 08:07:10

Trải qua chặng đường lịch sử 78 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã trưởng thành, lớn mạnh không ngừng và trở thành lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Sinh ra từ nhân dân...

Ngày 22-12-1944, tại khu rừng giữa tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là xóm Nà Sang, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập gồm 34 chiến sĩ, biên chế thành 3 tiểu đội, do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy. Đây là đơn vị chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang (LLVT) cách mạng và là tiền thân của QĐND Việt Nam.



Nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu luôn được các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh chú trọng theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Ảnh: THANH LIÊM

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, với 34 cán bộ, chiến sĩ, trang bị vũ khí thô sơ nhưng Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã làm nên chiến thắng Phai Khắt, Nà Ngần, mở đầu cho trang sử truyền thống “bách chiến, bách thắng” của QĐND Việt Nam. Tiếp đó, quân đội ta đã cùng toàn dân tiến hành tổng khởi nghĩa, làm nên thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Tiếp đó, trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn nhưng quân đội ta vẫn kiên trì “Khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non” 9 năm ròng để làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; ròng rã suốt 20 năm trời chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tiến hành cuộc

kháng chiến bảo vệ biên giới phía Bắc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả... Trong giai đoạn cách mạng mới, QĐND Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước trong suốt hơn 35 năm đổi mới.

Vững mạnh toàn diện

Hòa trong dòng chảy lịch sử đó, LLVT tỉnh đã phát triển không ngừng. Từ các đơn vị tự vệ diệt ác, phá kềm nhanh chóng trở thành các đơn vị vũ trang khởi nghĩa, từ Chi đội 1 giải phóng quân Nam bộ, đơn vị tiền thân của LLVT tỉnh đến các Chi đội 10, Trung đoàn 301, Trung đoàn 303... lần lượt được hình thành. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt bên cạnh Tiểu đoàn Phú Lợi - đơn vị chủ lực cơ động đầu tiên của tỉnh, bộ đội địa phương ở các huyện đã chiến đấu hết sức dũng cảm, kiên cường bẻ gãy hàng trăm cuộc càn quét lớn, nhỏ của địch và tiến công thắng lợi liên tục, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của cả nước...

78 năm qua, cùng với quân dân cả nước, LLVT tỉnh Bình Dương đã anh dũng vượt qua những năm tháng vô cùng gian khổ, ác liệt, một lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong thời kỳ đất nước đổi mới, thực hiện chủ trương của Đảng và việc xây dựng, phát triển LLVT nhân dân vững mạnh toàn diện, theo phương châm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), kết hợp kinh tế với quốc phòng, xây dựng thể trận phòng thủ toàn dân.



Với những thành tích đã đạt được năm 2022, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng...

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, tự hào cho biết phát huy truyền thống vẻ vang ấy, trong những năm qua, LLVT tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; làm nòng cốt trong phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương tham mưu cho Tỉnh ủy - UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền

địa phương các cấp chỉ đạo xây dựng nền QPTD, xây dựng thể trận QPTD vững mạnh gắn với thể trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện, thị, thành phố vững chắc. Tiêu biểu là tham mưu xây dựng căn cứ Hậu cần - Kỹ thuật của tỉnh, đến nay đã thành lập được 29 đơn vị tự vệ tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Đề án tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng lực lượng chính trị nòng cốt tại các khu - cụm công nghiệp; mô hình xây dựng trụ sở Ban CHQS cấp xã đạt chuẩn gắn với tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ. Đến nay, 91/91 Ban CHQS xã, phường, thị trấn có trụ sở làm việc riêng; Đề án xây dựng Đại đội Dân quân Thường trực cấp tỉnh bảo đảm lực lượng sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động, phối hợp với công an và các ngành chức năng giải quyết kịp thời các tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự như cứu hộ, cứu nạn...

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng vững mạnh, tạo nền tảng để tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh. Năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu luôn được các cơ quan, đơn vị hết sức quan tâm, huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với sẵn sàng chiến đấu. Công tác hậu cần, tài chính ngày càng đi vào nề nếp; đầu tư xây dựng cơ bản gắn với yêu cầu xây dựng doanh trại, kho tàng chính quy, thống nhất. Chương trình “Quân, dân y kết hợp” được các đơn vị triển khai tích cực, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân...

Trong những năm qua, LLVT tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; làm nòng cốt trong phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương tham mưu cho Tỉnh ủy - UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo xây dựng nền QPTD, xây dựng thể trận QPTD vững mạnh gắn với thể trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện, thị, thành phố vững chắc.

THU THẢO

Nguồn trích: baobinhduong.vn